



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

## การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี



นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมอนามัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔” เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและศูนย์อนามัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย รวมถึง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับ สสจ. สสอ./พขอ. อปท. และ ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในระดับพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมอนามัย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมของส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ สสจ. ศอช. และกองแผนงาน จำนวน ๑๒๐ คน ใช้รูปแบบการประชุมฯ เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ สอดคล้องกัน และการให้ความรู้ด้านวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอต่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในปี ๒๕๖๔ คือ ๑) มีและใช้ Platform กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒) การพัฒนานโยบายและกฎหมายเพื่อรองรับการดำเนินงาน ๓) งานวิจัย/นวัตกรรม ๔) บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญฯ ร่วมเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ ๕) สื่อ องค์ความรู้ หลักสูตร และคู่มือการดำเนินงานฯ ที่ทันต่อสถานการณ์ ๖) สิ่งสนับสนุนการดำเนินงานฯ ในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน และภาวะวิกฤติ และ ๗) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ ในการออกภาคสนาม และข้อสรุปจากการประชุมฯ ในครั้งนี้ คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จะได้นำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

[www.anamai.moph.go.th](http://www.anamai.moph.go.th)